
sþ. 102. Fyrirspurn [98. mál]
til dómsmálaráðherra um framkvæmd ákvæða um gjafsókn í lögum nr. 85/1936, um meðferð
einkamála í héraði.

Frá Maríu E. Ingvadóttur.

1. Hve oft hefur gjafsókn verið veitt sl. þrjú ár?
2. Hver eru útgjöld ráðuneytisins vegna þessa?
3. Hverjir njóta helst gjafsóknar?
4. Hvers konar mál eru það helst sem um er að ræða?
5. Til hvaða atriða er litið við mat á umsókn um gjafsókn?
6. Hve oft hefur umsókn um gjafsókn verið hafnað sl. þrjú ár?

Skriflegt svar óskast.


